

ข้อมูลลับเฉพาะจากระบบออนไลน์ของไลฟ์สไตล์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น

ไลฟ์สไตล์ยึดมั่นที่จะให้สัตยาบันในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในทุกครั้งที่คุณได้เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.lifestyles.net และ/หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของไลฟ์สไตล์ ด้วยพันธกิจที่บริษัทมีต่อคุณ บริษัทจึงอยากให้คุณได้ทราบข้อมูลของคุณที่ถูกรวบรวมเอาไว้ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเพื่อรับทราบว่าข้อมูลของคุณได้ถูกนำมาใช้และได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างไร รวมถึงไปถึงวิธีการติดต่อกับทางบริษัท กรณีต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไลฟ์สไตล์ ทำตามข้อปฏิบัติของ *Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA)*

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ไลฟ์สไตล์จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณ

- สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์
- ยื่นคำร้อง โดยอีเมลติดต่อกับทางไลฟ์สไตล์
- ยื่นคำร้อง เพื่อต้องการให้ผู้แทนจำหน่ายอิสระหรือสำนักงานไลฟ์สไตล์ติดต่อกับคุณ
- เสนอผลตอบรับหรือให้คำแนะนำแก่บริษัท

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

สามารถทำได้โดยการยื่นแบบฟอร์มสมัครสมาชิกทางออนไลน์

หรือติดต่อขออีเมลจากทางบริษัท ซึ่งบริษัทจะทำการบันทึกข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ

เพื่อใช้สำหรับติดต่อสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ โดยบริษัท

จะทำการรวบรวมข้อมูลเครดิตการ์ดของคุณ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

ซึ่งบริษัทจะรักษาเป็นความลับ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎและนโยบายของไลฟ์สไตล์

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลที่คุณให้กับทางบริษัท เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของไลฟ์สไตล์ จะใช้ระบุว่าคุณคือใคร เพื่อจะได้จัดเตรียมข้อมูลที่คุณต้องการ

ข้อมูลลับเฉพาะจากระบบออนไลน์ของไลฟ์สไตล์ อินเทอร์เน็ต โฮสติ้งส์ คอร์ปอเรชั่น

ซึ่งอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ โอกาสทางธุรกิจ
โปรโมชั่นและแผนการจ่ายผลตอบแทน รายละเอียดของเว็บไซต์
และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตและที่อยู่ของคุณ
บริษัทจะเก็บรักษาเป็นความลับ ส่วนการสำรวจและผลตอบกลับจากคุณ
บริษัทอาจนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่คุณควรรับทราบ เช่น
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่คุณพึงพอใจ
และเพื่อเป็นการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์และบริการของไลฟ์สไตล์
ควรได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขไปในทิศทางใด

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ไลฟ์สไตล์ได้สร้างระบบเครือข่ายในการรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูล
โดยการเข้ารหัสผ่านเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ
บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะรักษาข้อมูลของคุณอย่างรัดกุม และจะเปิดเผยแก่เจ้าหน้าที่
พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้น
ตามที่ระบุไว้ในกฎและระเบียบการปฏิบัติของไลฟ์สไตล์ เท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ระบบโดยผิดกฎระเบียบหรือการเข้าสู่ระบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ SSL
ก็ตาม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตามข้อปฏิบัติของ *Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA)*
บริษัทจะไม่ทำการจำหน่าย ถ่ายทอด หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ
ให้กับบุคคลหรือองค์กรที่สาม โดยปราศจากการแจ้งหรือได้รับการยินยอมจากคุณ
นอกเสียจากการรั่วไหลของข้อมูลได้ถูกกระทำไปเพื่อการให้ข้อมูลทางกฎหมาย
อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือทำผิดนโยบายและกฎระเบียบอย่างร้ายแรง
หรือได้มีการร้องขอเพื่อใช้ในทางกฎหมายเท่านั้น

ข้อมูลลับเฉพาะจากระบบออนไลน์ของไลฟ์สไตล์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โฮลดีนส์ คอร์ปอเรชั่น

คำยินยอม

ไลฟ์สไตล์ยึดมั่นในข้อมูลลับเฉพาะของคุณ โดยเมื่อคุณเข้าสู่ระบบเว็บไซต์นั้นหมายความว่า คุณได้ยินยอมให้บริษัทรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณตามที่ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น

คุกกี้

คุกกี้เป็นเพียงข้อมูลย่อยๆ ที่อาจถูกบันทึกไว้ใน ฮาร์ด ไดรฟ์ คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อง่ายต่อการจดจำข้อมูล เมื่อคุณกลับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อีกครั้ง

คุกกี้ของไลฟ์สไตล์จะไม่ให้ข้อมูลที่ล่อแหลม เช่น

ชื่อที่ผิดกฎหมายหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของคุณ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบ

หากว่าบุคคลที่สามจะใช้คุกกี้หรือแพร่กระจายข้อมูลของคุณ browsers ของเว็บไซต์ส่วนมากจะสามารถให้คุณลบหรือบล็อกคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม

คุณควรจดจำไว้ว่าคุณอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของบริษัท

หรือรวมไปถึงอาจไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากไลฟ์สไตล์ เมื่อทำให้คุกกี้ใน browser ของคุณเกิดความเสียหาย

การเชื่อมสู่เว็บไซต์ศูนย์กลางธุรกิจส่วนบุคคลของผู้แทนจำหน่ายอิสระ

บริษัทไลฟ์สไตล์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โฮลดีนส์ คอร์ปอเรชั่น และสำนักงานทุกสาขาทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลลับเฉพาะจากระบบออนไลน์นี้ได้ ผู้แทนจำหน่ายอิสระบางคน

อาจทำเว็บไซต์ส่วนตัวผ่านศูนย์กลางธุรกิจส่วนบุคคล (PBC) ของตนเองได้

ซึ่งการทำเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทจะบังคับเข้มงวด

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของข้อมูลลับเฉพาะจากออนไลน์

โดยผู้แทนจำหน่ายแต่ละคนจะต้องได้รับความไว้วางใจจากบริษัท

ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ ทั้งสิ้น

ข้อมูลลับเฉพาะจากระบบออนไลน์ของ ไลฟ์สไตล์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น

เว็บไซต์ขององค์กรที่สาม

ไลฟ์สไตล์อาจเชื่อมเว็บไซต์ขององค์กรที่สาม โดยการเชื่อมเว็บไซต์เหล่านี้ จะถูกแยกออกจากกัน ซึ่งองค์กรที่สามนี้จะมียุทธศาสตร์ในทางปฏิบัติของตนเอง บริษัท จึงไม่อาจยืนยันถึงความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือในการรวบรวมข้อมูลขององค์กร เหล่านั้น ในการใช้หรือเปิดเผยหรือกระทำใดๆ ต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การแก้ไขนโยบายส่วนบุคคลของไลฟ์สไตล์

ข้อมูลลับเฉพาะจากระบบออนไลน์นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป ไลฟ์สไตล์มีสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข ได้ตลอดเวลา และจะมีผลบังคับใช้ได้ในทันที การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายนี้ จะแจ้งให้คุณทราบ ในหลายวิธี รวมถึงการติดประกาศไว้ในเว็บไซต์ ด้วย

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลลับเฉพาะจากระบบออนไลน์นี้ หรือต้องการให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ สามารถติดต่อแผนกผู้แทนจำหน่ายสัมพันธ์ ได้ที่ thailand@lifestyles.net